

Số: 23/TB-SGDĐT

Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2018

## THÔNG BÁO

### **Kết luận Hội nghị giao ban các trường phổ thông dân tộc bán trú Năm học 2017-2018**

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, ngày 22 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tiến hành tổ chức Hội nghị giao ban các trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) toàn tỉnh, năm học 2017-2018.

1. Hội nghị do ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở GDĐT chủ trì. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GDĐT; lãnh đạo phòng GDĐT các huyện có trường PTDTBT; Hiệu trưởng của 25 trường PTDTBT toàn tỉnh, phóng viên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai đến dự và đưa tin.

2. Hội nghị đã báo cáo tổng kết những hoạt động của các trường PTDTBT năm học 2016-2017, và học kì I năm học 2017-2018, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong học kì II năm học 2017-2018 đối với các trường PTDTBT trên toàn tỉnh. Các báo cáo tham luận của Trường PTDTBT TH Đăk Rong - huyện Kbang, Trường PTDTBT THCS Siu Blễh - huyện Đức Cơ, Trường PTDTBT TH&THCS Nguyễn Khuyến - huyện Kông Chro và Trường PTDTBT TH Nay Der - huyện Phú Thiện; các phát biểu ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị. Các ý kiến đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo của Sở GDĐT về những kết quả đạt được trong năm học 2016-2017 của hệ thống trường PTDTBT toàn tỉnh. Nổi bật là công tác về việc ban hành các văn bản phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo, quy hoạch phát triển quy mô trường lớp, học sinh bán trú, tổ chức tuyển sinh, phát triển đội ngũ tổ chức thực hiện nhiệm vụ của trường PTDTBT, xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú, làm tốt công tác xã hội hóa trong việc huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ cho học sinh, các đơn vị đã tích cực trong việc tuyên truyền đến từng phụ huynh học sinh hiểu rõ về mô hình loại trường này để cộng đồng trách nhiệm chăm lo cho học sinh, Hiệu trưởng các trường PTDTBT đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, thiết thực trong việc quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán trú, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, do đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc của các trường PTDTBT trong thời gian qua, việc giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ tiền và gạo cho học sinh và nhà trường, thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số đơn vị. Cơ sở vật chất phục vụ ăn, ở và sinh hoạt bán trú của một số trường tuy đã quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện để học sinh ăn, ở và sinh hoạt bán trú, một số đơn vị chưa chủ động để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác quản lý, nuôi dạy và tổ chức các hoạt động theo mô hình trường bán trú ở một số trường chưa đạt hiệu quả cao.

3. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, chủ trì Hội nghị đã yêu cầu các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

3.1. Tất cả các trường PTDTBT tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, trở thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường; tiếp tục tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua do ngành phát động như: Phong trào thi đua “Duy trì sĩ số và vận động học sinh ra lớp”, phong trào “Xanh-sạch-đẹp, an toàn”...

3.2. Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, tinh thần đoàn kết các dân tộc; rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh. Xây dựng, phát hiện các tấm gương điển hình về đạo đức nhà giáo; tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý có tâm huyết, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục, giảng dạy và chăm sóc học sinh.

3.3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1560/SGDĐT-GDTH ngày 29/8/2017 của Sở GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018; Công văn số 1538/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2017 của Sở GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018 và Công văn số 1574/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2017 của Sở GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ GDDT năm học 2017-2018. Tích cực đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, tăng cường đánh giá học sinh trong dạy học; chú trọng dạy học thực hành, thí nghiệm, hướng dẫn học sinh tự học.

3.4. Tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường; đẩy mạnh đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm bài học theo chỉ đạo tại công văn 1790/SGDĐT-GDTrH ngày 05/10/2017 của Sở GDĐT.

3.5. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, tăng cường giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống; thực hiện tốt các hoạt động sinh hoạt nội trú; bảo đảm kỷ cương, nề nếp, vệ sinh, an toàn. Phối hợp với cơ sở y tế địa phương thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh. Tăng cường các hoạt động lao động sản xuất để nâng cao ý thức lao động của học sinh và tạo ra sản phẩm góp phần cải thiện chất lượng đời sống cho học sinh.

3.6. Coi trọng công tác bảo tồn văn hóa dân tộc và giáo dục tri thức địa phương, tích cực sưu tầm và phổ biến các trò chơi dân gian, dân ca, nhạc cụ dân tộc. Tổ chức các cuộc thi, giao lưu về văn hóa các dân tộc (thi đánh cồng chiêng, đánh đàn dân tộc, múa hát dân tộc...), mỗi trường PTDTBT có một trò chơi dân gian điển hình.

3.7. Thực hiện tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và các tổ chức quần chúng trong công tác giáo dục của nhà trường. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tranh thủ sự đóng góp hỗ trợ kinh phí cho nhà trường nhằm cải thiện đời sống cho học sinh bán trú. Thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách hiện hành đối với giáo viên, nhân viên và học sinh.

4. Bên cạnh đó đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm sau

4.1. Tập trung thực hiện nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực

Tích cực huy động học sinh ra lớp kết hợp nhiều hình thức để làm tốt công tác này. Để huy động học sinh ra lớp, cần đưa phong trào thi đua về các thôn, làng; kịp thời khen thưởng các thôn, làng làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp. Muốn đời sống của người dân thay đổi phải nâng cao dân trí, do đó cần phải duy trì sĩ số, phải mở rộng quy mô bán trú để giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở duy trì